

Ninh Thuận, ngày tháng 9 năm 2023

THƯ NGỎ

Kính thưa: Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Khánh Hoà là một tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, nằm giáp với phía Bắc tỉnh Ninh Thuận, là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Khánh Hoà có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có huyện Trường Sa nằm ở vị trí tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc, có vị thế chiến lược đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của đất nước trên khu vực Biển Đông.

Ngày 13/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2023/NĐ-CP về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà, theo đó Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà là Quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Khánh Hoà trực tiếp quản lý nhằm huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ. Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hoà, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với tình cảm, nghĩa tình và trách nhiệm sâu sắc hướng về biên giới, biển đảo của Tổ quốc; UBND tỉnh Ninh Thuận kêu gọi đến Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí cho Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà để cùng chung tay với tỉnh Khánh Hoà xây dựng và phát triển huyện Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội trên biển, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đảng bộ, Chính quyền và Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận chân thành ghi nhận những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà năm 2023.

Trân trọng !

Mọi sự quan tâm, đóng góp của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trực tiếp gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận - Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà.

Địa chỉ: Số 134 đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại liên hệ: (0259) 3821058.

Số Tài khoản: **6151 0000 194995** tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) – Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Nam